

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện phương châm

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 603/SVN-XDCQ ngày 19/4/2022 về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Ba Tơ là huyện vùng cao nằm về phía Tây Nam của tỉnh Quảng Ngãi cách trung tâm tỉnh lỵ 60 km, có diện tích tự nhiên 113.796,99 ha, toàn huyện đến cuối năm 2021 có 17.286 hộ dân/62.483 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số Hre chiếm khoảng 84%; có đường Quốc lộ 24A đi qua, huyện có chung đường địa giới hành chính với 3 huyện thuộc 3 tỉnh (Kon Plông - tỉnh Kon Tum; Kbang - tỉnh Gia Lai và An Lão - tỉnh Bình Định) và 04 huyện trong tỉnh (Đức Phổ, Nghĩa Hành, Minh Long và Sơn Hà); là cửa ngõ nối liền các tỉnh duyên hải miền Trung với Tây Nguyên qua Quốc lộ 24. UBND huyện có 12 cơ quan chuyên môn và 54 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện (trong đó 48 đơn vị trường học trực thuộc ngành giáo dục); có 19 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 18 xã và 01 thị trấn) với 78 thôn và 07 Tổ dân phố.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời triển khai tốt việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn đã thu hút đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường khối đoàn kết toàn dân và củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết giúp nhau vượt khó phát triển kinh tế - xã hội ổn định cuộc sống.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Huyện ủy đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện từng nội dung của Nghị quyết, trong đó có nội dung quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 202-QĐ/HU ngày 05/10/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở

cơ sở. UBND huyện đã ban hành Công văn số 552/UBND ngày 29/3/2022 về việc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Ngoài ra, Huyện ủy đã mở các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết của đảng các cấp cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng đã được đông đảo các tầng lớp tham gia tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong các văn bản hướng dẫn, để vận dụng vào cơ quan, đơn vị của mình. Đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên về dân chủ và thực hành dân chủ. Thường xuyên đổi mới lề lối làm việc, phong trách phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tạo điều kiện để Nhân dân làm việc, liên hệ công tác; chú trọng lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến

Trong thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các nội dung theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức, như: các buổi hội nghị, các cuộc họp dân tại thôn; hội nghị của các ban, ngành, hội đoàn thể, phổ biến trên Đài truyền thanh xã đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia... Vì vậy việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã đạt những kết quả tích cực; Nhân dân hiểu và nắm rõ được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cuộc sống của Nhân dân; Nhân dân kiểm tra bằng cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện gián tiếp thông qua các cơ quan đại diện dân cử, nhất là dân chủ ở cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác triển khai phổ biến văn bản pháp luật về dân chủ ở cơ sở được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đạt hiệu quả cao; thông qua việc triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân đã được nâng lên, tổ chức và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, tỉnh liên quan đến quyền, nghĩa vụ chính đáng của người dân nói chung và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nói riêng được chú trọng thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân với nhiều hình thức tuyên truyền như: thông qua đài truyền thanh huyện, xã, Cổng thông tin điện tử huyện, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền xe thông tin lưu động, lồng ghép hình thức sân khấu hóa... đến toàn thể cán

bộ, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về thực hiện dân chủ theo Pháp lệnh 34 đã được nâng lên. Mọi quan hệ giữa tổ chức chính quyền với các tổ chức đoàn thể và Nhân dân được gắn bó hơn, các mối quan hệ trong đời sống xã hội ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, đời sống của đại bộ phận quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện được cải thiện, nâng lên rõ rệt; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính được triển khai thực hiện tích cực. Tính từ năm 2019 đến 04 tháng đầu năm 2022 Trung tâm đã thực hiện xây dựng 150 tin, 169 bài viết (*mỗi chương trình có thời lượng phát thanh từ 30-35 phút*); đăng tải 54 bài viết, 63 tin, 54 ảnh trên Cổng thông tin điện tử huyện; treo 26 băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính, khu dân cư đông người trên địa bàn huyện; lồng ghép 49 lượt đi và về từ trung tâm thị trấn, tổ dân phố, đến trung tâm 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM

1. Kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

1.1. Kết quả thực hiện nội dung công khai để dân biết

Huyện ủy, UBND huyện rất quan tâm chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc công khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp trên tới người dân thông qua các kỳ họp HĐND, UBND, thông qua hệ thống loa truyền thanh, niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn nhà văn hoá thôn, tổ dân phố, tại các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri để thông báo trực tiếp cho Nhân dân biết; các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn và tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch dân cư; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã phân công nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, theo quy chế làm việc của từng địa phương theo quy định; chủ trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở, người có công, cấp thẻ bảo hiểm y tế; mức các loại phí, lệ phí và các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính.

Đặc biệt các thủ tục hành chính đã được UBND xã, thị trấn niêm yết đầy đủ, công khai tại trụ cơ quan để các tổ chức, cá nhân tra cứu thực hiện. Đồng thời UBND xã, thị trấn đã bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

1.2. Kết quả thực hiện nội dung Nhân dân bàn

Thực hiện Điều 10 của Pháp lệnh 34, theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, hầu hết những nội dung có liên quan đều được đưa ra để Nhân dân

bàn và quyết định, luôn tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong Nhân dân. UBND xã đã chỉ đạo các thôn trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho Nhân dân thảo luận, bàn bạc tập thể và thống nhất các nội dung như: Tham gia ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm đối với những người ứng cử chức danh Trưởng thôn, ứng cử đại biểu HĐND các cấp; công khai hoạt động thu, chi các nguồn vận động Nhân dân trong thôn để xây dựng nông thôn mới, việc huy động sức dân để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giao thông nông thôn; các mức đóng góp phù hợp với sức dân, không gò ép mà phải tính tự giác, tự chủ của người dân trong thôn, lấy sức dân lo cho dân. Từ đó đã phát huy tinh thần dân chủ trong Nhân dân. Thực hiện tốt Cuộc vận động *“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”*. Tích cực hưởng ứng vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt cuộc vận động *“Ngày vì người nghèo”*.

Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn trong những năm qua tiếp tục được Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Nhằm phát huy những chuẩn mực đạo đức truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội. Các thôn đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân bằng hình thức tổ chức họp thôn nhằm để cho Nhân dân được bàn bạc dân chủ để xây dựng, sau đó Nhân dân tự giác thực hiện. Các thôn, tổ dân phố đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước được UBND huyện phê duyệt đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành.

1.3. Kết quả thực hiện nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thời gian qua

- Về kết quả dân giám sát trực tiếp các chương trình, chính sách diễn ra tại địa phương như: Việc giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có vốn do Nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn, như nhà Văn hoá thôn... hoặc các công trình do Nhà nước và Nhân dân cùng làm thì có Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát. Nhân dân giám sát hoạt động của các đại biểu dân bầu, dân cử, hoạt động của UBND xã thông qua tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND xã, các cuộc họp báo cáo trước cử tri của Chủ tịch UBND xã, công khai hoạt động tài chính của UBND xã được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả.

- Dân giám sát thông qua Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức xã hội khác tại cơ sở: Việc thực hiện giám sát được thực hiện thông qua các đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để theo dõi các kỳ họp hàng tháng, quý, 6 tháng, hàng năm của HĐND, UBND huyện. Hội đồng nhân dân và các đoàn thể tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân để có phương án giám sát và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Kết quả thực hiện ở một số lĩnh vực như sau:

- Về lĩnh vực giáo dục: Nhân dân kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp các chính sách hỗ trợ trực tiếp học sinh; đầu tư cơ sở vật chất trường học. Đồng thời, thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo, thụ hưởng về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển giáo dục thuộc chương trình dự án liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa

bàn huyện.

- Về lĩnh vực cơ sở hạ tầng và Quản lý đô thị: Kết quả dân giám sát các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (Điện, đường, trường, trạm,..), nhất là việc giao quyền cho UBND các xã, thị trấn trực tiếp làm chủ đầu tư trong những năm qua; trên cơ sở đó, UBND các xã triển khai thực hiện dự án ở cơ sở, từ khâu lựa chọn danh mục đầu tư công trình, đến việc lựa chọn quy mô đầu tư, diện tích sử dụng, ... đều được lấy ý kiến từ người dân và người dân thống nhất thông qua, trên cơ sở đó, người dân trực tiếp giám sát chất lượng đầu tư xây dựng công trình và người dân thụ hưởng từ những công trình này. Trên cơ sở tiếp thu những nội dung còn thiếu sót, chưa phù hợp, ... từ phản ánh của người dân trong quá trình kiểm tra, giám sát, từ cấp lãnh đạo trực tiếp là Chủ tịch UBND xã, thị trấn đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện kịp thời khắc phục, sửa chữa những điểm khuyết còn hạn chế để người dân giám sát, người dân thụ hưởng đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn... Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt; duy trì cây xanh và điện sáng công cộng đô thị đều được Nhân dân tham gia giám sát thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND các cấp, các cuộc họp thôn, Tổ dân phố. Những nội dung dân đã giám sát, UBND xã, thị trấn đã cung cấp kịp thời đến lãnh đạo Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện, đã kịp thời khắc phục và triển khai thực hiện đạt hiệu quả công việc cao hơn.

- Về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: Nhân dân giám sát trực tiếp các chính sách, chương trình, mục tiêu quốc gia, chế độ chính sách ưu đãi người có công, an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng chính sách không để hồ sơ tồn đọng tại huyện, thực hiện tuyên truyền, vận động, kiểm tra việc quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi người có công, thân nhân người có công, chế độ chính sách trợ giúp xã hội... được 20 buổi ở 10 xã trên địa bàn huyện và trực tiếp đến đối tượng thụ hưởng có 100% người dân và đối tượng khi tham gia, triển khai thực hiện đều đồng tình ủng hộ vì đã đáp ứng được nguyện vọng, tâm lý của người dân. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cho 1.507 người (trong đó 574 trẻ em, 02 người cao tuổi, 07 người khuyết tật) với tổng số tiền hỗ trợ 1.843.080.000 đồng; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh cho 19 hộ với số tiền 57.000.000 đồng.

- Về lĩnh vực tài chính: UBND huyện ban hành quyết định thực hiện công khai về quyết toán ngân sách cấp huyện năm trước và công khai dự toán ngân sách cấp huyện năm hiện tại theo quy định, công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách hàng năm được UBND huyện giao dự toán; niêm yết công khai tại trụ sở các kết luận thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính – ngân sách, đầu tư công và quản lý tài sản công; niêm yết công khai tại trụ sở Quyết định của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đánh giá những kết quả đạt được, những thuận lợi và khó khăn

2.1. Những thuận lợi

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Pháp lệnh số 34 của UBTVQH đã tạo bước chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân; tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, là động lực mới thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng, đời sống văn hoá, xoá đói giảm nghèo, xoá bỏ hủ tục lạc hậu; từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức từ đó đã có tác dụng phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Hiệu quả hoạt động của HĐND xã, thị trấn có bước chuyển biến tích cực, các Nghị quyết của HĐND huyện đã bám sát thực tế, đời sống Nhân dân được quan tâm, các ý kiến đóng góp tích cực của Nhân dân được tiêu thụ, cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền. UBND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, hồ sơ của tổ chức, cá nhân được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

2.2. Những khó khăn, hạn chế

- Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; điều kiện làm việc, cơ sở vật chất một số nhà văn hoá một số xã xuống cấp, còn có khó khăn nhất định.

- Việc tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản pháp luật khác chưa thực sự đi vào chiều sâu.

4. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Sở Nội vụ quan tâm, tổ chức mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho cán bộ cơ sở, đặc biệt quan tâm hơn việc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giám sát cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- TT Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Vinh